

ข่าวกีฬา

อบต.เจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬา อบท. สัมพันธ์สร้างสามัคคี

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ๒๕๕๘ อบต.ท่าหลวงจัดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ เชื่อมความสามัคคี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอท่าหลวง ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2558 ในระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2558 ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าหลวง โดยมีนายอนันต์ จรุงโรจน์รัมย์ นายอำเภอท่าหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

นายอนันต์ ปานทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง ได้กล่าว ในปี 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอำเภอท่าหลวง และเยาวชน ในเขตอำเภอท่าหลวง เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 8 หน่วยงาน ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง (เจ้าภาพ)เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักแว่น องค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา องค์การบริหารส่วนตำบลหัวลำ่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอท่าหลวง อำเภอท่าหลวง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอำเภอท่าหลวง เพื่อเสริมสร้างการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และสร้างความสามัคคี ในหมู่คณะ เพื่อพัฒนากีฬาระดับท้องถิ่น ลดปัญหาต่าง ๆ ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด เพื่อให้ผู้นำชุมชนได้เห็นคุณค่า และประโยชน์ของการออกกำลังกาย ด้วยการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและเป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชน และสังคมในชุมชนต่อไป โดยมีประเภทกีฬา ดังนี้ ฟุตบอลชาย 7 คน ฟุ่ต บ อ ล

เยาวชน 7 คน อายุไม่เกิน 18 ปี วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อ เปตองชาย เปตองหญิง ประเภทกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ วิ่งผลัดกระสอบ วิ่งท่อส่งรัก โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและพนักงานในอำเภอ ท่าหลวง

นายอนันต์ จรุงโรจน์รัมย์ นายอำเภอท่าหลวง ได้กล่าวว่า กีฬา นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญ ที่ทำให้ผู้เล่นได้พัฒนาความสามารถ รักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี มีระเบียบวินัย รู้หน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้รักสามัคคีและเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน การแข่งขันกีฬาจะประสบความสำเร็จ เป็นที่ประทับใจของผู้ร่วมแข่งขันและผู้ชมกีฬาได้นั้น ทุกฝ่ายจะต้องทำหน้าที่อย่างตั้งใจ และได้มาตรฐานทางด้านการกีฬา นักกีฬาจะต้องเล่นกีฬาด้วยสปิริต ของนักกีฬา แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ ภายใต้กฎกติกา และความมีน้ำใจ เจ้าหน้าที่กรรมการก็ทำหน้าที่ อย่างสุจริตยุติธรรม และได้มาตรฐาน ผู้ชมผู้เชียร์ ก็ทำหน้าที่ ของตนอย่างสร้างสรรค์มุ่งสร้างความสมัคครสมานสามัคคีเป็นที่ตั้ง

ผมขอชื่นชมด้วยความจริงใจ ที่ได้เห็นความสมัคครสมานสามัคคี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการและลูกจ้างของอำเภอท่าหลวง คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนที่เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา ขออำนวยพรให้ทุกท่าน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆ โดยทั่วกัน และขอให้การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้

.....